

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 12 เมษายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p><b>กรม.อนุมัติงบกลาง 6.2 พันล้าน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุม กรม.ได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 งบกลาง รายจ่ายเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจในประเทศ วงเงิน 6,281 ล้านบาท จากวงเงินรวมทั้งหมด 19,942 ล้านบาท 35 โครงการ ครอบคลุม 9 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวงพาณิชย์ 7 โครงการ กระทรวงสาธารณสุข 1 โครงการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 14 โครงการ สำนักงานอาชีวศึกษา 1 โครงการ ททท. 5 โครงการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 1 โครงการ การประปาส่วนภูมิภาค 2 โครงการ สำนักงาน ก.พ.ร. 1 โครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 3 โครงการ</p>
มติชน	<p><b>ผ่านร่าง กม.อีอีซี</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม กรม. มีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.... ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ โดยมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาตามที่กรม.มีคำแนะนำ เพื่อให้กฎหมายมีความสมบูรณ์ชัดเจนเพิ่มขึ้น และนำกลับมาเสนอ กรม.พิจารณาอีกครั้งภายใน 1 เดือน สำหรับประเด็นที่ กรม.ต้องการให้มีการเพิ่มเติมในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ เกี่ยวข้องกับอำนาจและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการอีอีซี ให้มีความชัดเจนระหว่างสำนักงานอีอีซี คณะกรรมการนโยบายอีอีซี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้การทำงานซ้ำซ้อนกัน ขณะเดียวกันได้หารือเรื่องอำนาจในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนโครงการ ได้แก่ การอนุมัติให้ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาทำงานในพื้นที่อีอีซี เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ ที่จะอนุมัติให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีใบประกอบโรคศิลปะจากต่างประเทศเข้ามาทำงานในอีอีซีได้ รวมถึงการอนุมัติให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่น ๆ เช่น ด้านการศึกษาจากต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญระดับสูง เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสถานศึกษาชั้นนำจากต่างประเทศในอีอีซี</p>
แนวหน้า มติชน ไทยโพสต์	<p><b>มาตรการเตรียมพร้อมรับสงกรานต์</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กล่าววยพรเทศกาลวันสงกรานต์ว่า “เนื่องในปีใหม่ไทย ขอให้ปีแห่งความสุขและความสำเร็จ”</p> <p>นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวถึงความร่วมมือในการตรวจเลือดเพื่อวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ประสบอุบัติเหตุ ว่า ถือเป็นครั้งแรกที่มีการสั่งการลงมาบังคับให้มีการเอาจริงเอาจังในการตรวจเลือด คือ มีการลดระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถ้าตรวจเจอในเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องติดตามเอาผิดไปยังร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็ก ซึ่งจะทำให้การดำเนินคดีความต่าง ๆ ชัดเจน คาดว่าจะใช้งบประมาณ 6-7 ล้านบาท ในการตรวจเลือดในช่วง 7 วันอันตราย</p>
	<p>กรุงเทพฯ โพลล์ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “คนกรุงกับการเล่นน้ำสงกรานต์ปีระกา” พบว่า ร้อยละ 76.2 เห็นว่าบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้จะไม่ค่อยคึกคัก โดยร้อยละ 77.4 อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้มาตรการดูแลตรวจจับอย่างจริงจังเรื่องการเล่นน้ำรุนแรง ทะเลาะวิวาท มากที่สุด รองลงมา ร้อยละ 63.4 ควบคุมการขายแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำ และร้อยละ 29.6 อยากให้ภาครัฐณรงค์ให้สงกรานต์ปีนี้ เป็นแบบการสร้างบรรยากาศ เล่นน้ำ สาดน้ำ แบบสุภาพเรียบร้อย ตามประเพณีไทยโบราณ</p>

<p>ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว</p> <p>ไอเอ็นเอ็นทีวีช่อง TNN</p>	<p>-เสนอสรุปว่า ทุกปีจำนวนอุบัติเหตุ ยอดคนตาย คนเจ็บ เพิ่มขึ้น เห็นได้ชัดจากสถิติ 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ปี 58 เกิดอุบัติเหตุ 3,373 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 364 ราย บาดเจ็บ 3,559 คน ปี 59 เกิดอุบัติเหตุ 3,447 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 442 ราย บาดเจ็บ 3,656 คน สาเหตุหลักมาจากเมาแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกำหนด ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงออกมาตรการเข้มเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง โดยรถยนต์ รถตู้ รถโดยสารสาธารณะต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ส่วนรถปิกอัพแม้อุโหลมให้หนึ่งแค่ปัดและท้ายกระบะได้ แต่ต้องไม่เกิน 6 คน และห้ามนั่งบนขอบกระบะเด็ดขาด พร้อมสั่งเข้มงวดพฤติกรรมเมาแล้วขับ-จับยึดรถ ห้ามขับรถเร็วเกินกำหนด ไม่สวมหมวกกันน็อกหวังลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลวันหยุดสงกรานต์ มีประชาชนใช้รถใช้ถนนมากกว่าปกติ โดยทั่วไปผู้ที่ทำหน้าที่ขับรถจะมีความเครียดอยู่แล้ว เรื่องที่มักพบบ่อยคือ การขับรถปาดหน้า ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ถูกขับรถปาดหน้าร้อยละ 80 จะมีอารมณ์โกรธเคือง ฉุนเฉียว บางรายแค้นขับปาดหน้าเอาคืน หรือบางคนอาจใช้อาวุธอื่น ๆ ทำร้าย ทำให้เสียเวลา บาดเจ็บหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงแนะวิธีการควบคุมตนเอง ลดปะทะหรือเอาคืน ป้องกันปัญหาบานปลาย</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p><b>บัตรรักษาพยาบาลข้าราชการ</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้แนวทางเบื้องต้นในการทำบัตรการรักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัวแล้ว หลังจากนั้นเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนระเบียบพัสดุ ให้ผู้ประกอบการที่เป็นสถาบันผู้ออกบัตรเครดิตเข้ามาร่วมประมูลทำระบบบัตร ภายใน 1-2 เดือน ตั้งเป้าหมายมีข้าราชการและครอบครัวรวมกว่า 5 ล้านรายที่จะได้รับบัตรรักษาพยาบาลคนละ 1 ใบ คาดว่าจะเริ่มใช้ได้วันที่ 1 ต.ค. 60 เป็นต้นไป โดยสิทธิต่าง ๆ ยังคงเหมือนเดิม ส่วนตัวบัตรนี้เป็นเหมือนบัตรเครดิต คือมีวงเงิน แต่รัฐเป็นผู้จ่ายให้หลังตรวจสอบสิทธิเรียบร้อยแล้ว เป็นการสร้างระบบตรวจสอบการเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ให้มีการรั่วไหล ใช้งบผลิตบัตรประมาณ 50-60 ล้านบาท สำหรับเครื่องรูบัตร จะใช้เครื่องอิตาลีที่ลงโปรแกรมให้รองรับข้อมูลการรักษาพยาบาล ระยะแรกจะติดตั้งตาม รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ</p>
<p>ไทยโพสต์ new)108 มติชน</p>	<p><b>สิทธิบัตรยา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอ พ.ร.บ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้า คสช. ออกประกาศตามคำสั่งมาตรา 44 เพื่อแก้ปัญหาค่าสิทธิบัตรยาขึ้นของจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ หลังมีผู้ประกอบการยื่นคำขอหลายหมื่นคำขอ สำหรับการจดสิทธิบัตรยา จะให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาไปหาทางออกร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน แต่ต้องไม่ให้กระทบต่อประสิทธิภาพการพิจารณาให้สิทธิบัตรยา</p> <p>ด้านเครือข่ายมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา คัดค้านการจดสิทธิบัตรยารักษาโรคไวรัสตับอักเสบบี หรือโซฟอสบูเวียร์ เป็นฉบับที่ 3 ของบริษัทแห่งหนึ่ง โดยเห็นว่า จะเปิดให้มีการผูกขาดการผลิตยาวนานถึง 30 ปี</p> <p>นายเฉลิมศักดิ์ กิตติตระกูล เจ้าหน้าที่รณรงค์การเข้าถึงยา มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า มีค่าของจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ค้างเกิน 5 ปี อยู่ 1.2 หมื่นฉบับ และเป็นเรื่องสิทธิบัตรยา 3,000 ฉบับ หากเร่งใช้มาตรา 44 ในเรื่องยา อาจทำให้ยาราคาแพง ขณะที่ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีในไทยมีประมาณ 9 แสน-1.2 ล้านคน จึงควรเปิดให้บริษัทรายอื่นนำเข้า ยามาได้เพื่อให้ราคาถูกลง ขณะที่ นายนิมิตร เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ กล่าวว่า ยาโซฟอสบูเวียร์ ในไทยมีราคาอยู่ที่ 1.48-1.86 แสนบาทต่อการรักษา 12 สัปดาห์ ต่างจากบริษัทอินเดียที่ผลิตยาดังกล่าวได้และราคาอยู่ที่ 1.2-3 หมื่นบาทต่อการรักษา 12 สัปดาห์ ซึ่งราคาถูกกว่ากัน 10 เท่า</p> <p>ด้าน นางอภิรตี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ใช้คำสั่งมาตรา 44 ในเรื่องสิทธิบัตรยา</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p><b>กรมกำหนดวันหยุดราชการเพิ่ม 2 วัน</b></p> <p>-เสนอข่าว กรม.มีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปีอีก 2 วัน คือวันที่ 28 ก.ค. เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และวันที่ 13 ต.ค. เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และให้ยกเลิกมติกรม.วันที่ 9 ต.ค. 2500 ที่กำหนดให้วันที่ 5 พ.ค.ของทุกปีเป็นวันหยุดราชการ มีผลตั้งแต่นั้นนี้เป็นต้นไป ขณะที่วันที่ 5 ต.ค.ยังเป็นวันหยุดเช่นเดิม ส่วนวันที่ 11 พ.ค.ช่องว่างระหว่างวันหยุดวันที่ 10 พ.ค. (วันวิสาขบูชา) และวันที่ 12 พ.ค. (วันพืชมงคล) ที่ประชุมมีความเห็นไม่เห็นว่าเป็นวันหยุดราชการ ขอให้เอกชนและรัฐวิสาหกิจทำงานตามปกติ</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p><b>เรือนจำปลอดบุหรี่</b></p> <p>-เสนอข่าว โศรยา ฤทธิธรรมา ผู้บัญชาการเรือนจำกลางกำแพงเพชร กล่าวว่า เรือนจำกลางกำแพงเพชร เป็นพื้นที่</p>

	<p>นำร่องส่งเสริมให้ผู้ต้องขังลด ละ เลิก สูบบุหรี่ ตั้งแต่ปี 54 ช่วยให้ผู้ต้องขังเลิกสูบบุหรี่เด็ดขาด 82 ราย และลดการสูบลง 24 ราย โดยมีกว่า หากมีผู้สูบบุหรี่ในเรือนนอนของแต่ละแดนแม่เพียงคนเดียว จะถูกลงโทษด้วยการ “ปิดทีวี” ผิดครั้งแรก ปิดทีวี 3 วัน ครั้งที่ 2 ปิดทีวี 7 วัน และครั้งที่ 3 ปิดทีวี 30 วัน ทำให้ผู้ต้องขังต้องควบคุมตนเอง</p> <p>ด้าน ดร.สุรินทร์ กลัมพากร เลขาธิการเครือข่ายพยาบาลเพื่อการควบคุมยาสูบแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ในเรือนจำ สสส. กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาให้เรือนจำเป็นเขตปลอดบุหรี่ โดยบูรณาการกับงานประจำเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการเลิกยาสูบ จากการดำเนินโครงการในเรือนจำ 13 แห่ง มีผู้ต้องขังได้รับการช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่ 750 คน ในจำนวนนี้ 258 คน หรือร้อยละ 34.4 สามารถเลิกบุหรี่ได้ต่อเนื่องเกิน 6 เดือน เรือนจำที่เข้าร่วมโครงการมีนโยบายการควบคุมยาสูบและการพัฒนาสถานที่ปลอดบุหรี่เพิ่มขึ้น สามารถพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบเรือนจำปลอดบุหรี่ 3 แห่ง ได้แก่ เรือนจำกลางกำแพงเพชร เรือนจำหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ และเรือนจำกลางมหาสารคาม ภายในปี 2561 ตั้งเป้าจะขยายผลไปยังเรือนจำอื่น ๆ ทั่วประเทศอีกไม่น้อยกว่า 10 แห่ง</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p><b>อย.เตือนผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า อย.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า ได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมารับประทานแล้วมีอาการ ปากแห้ง คอแห้ง ลิ้นชา ใจสั่น นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ จึงได้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดังกล่าว ซึ่งบนฉลากมีการระบุเลขสารบบอาหารปลอม จึงเตือนให้ระวังและอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อ “IDOL SLIM APPLE, IDOL Slim Coffee, Idol Slim Plus หรือ Idol Berry Plus” อดอ้างสรรพคุณหลอกลวงลดความอ้วน-อดไอ้เกินจริง เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังพบการโฆษณาทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ข้อความเช่น “เครื่องตีผลไม้เพื่อลดน้ำหนัก Idol Slim berry สูตรระเบิดไขมัน สูตรใหม่เพิ่มประสิทธิภาพ 3 เท่า กล่องเดียวเห็นผล ลดน้ำหนัก ตันแซน ตันชา แซนเล็กขาเรียว น้ำท้องแบนราบ ....” ซึ่งข้อความโฆษณาเหล่านี้ล้วนเป็นการโฆษณาที่หลอกลวง อดเกินจริง หากผู้บริโภคที่พบเห็นการอดอ้างเหล่านี้ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ ผ่านทาง Oryor Smart Application</p>
<p>ไทยโพสต์ ไทยรัฐ</p>	<p><b>เตือนตากแดดนานระวังผิวไหม้</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีการเล่นสาดน้ำกลางแจ้ง ผิวอาจมีอันตรายจากแสงแดด หากรู้สึกคันและแสบผิวจนรู้สึกถึงความร้อนที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง ให้รีบหยุดกิจกรรมที่ทำอยู่ที่นั่น หากแสบผิวมากและอาการไม่ดีขึ้น ผิวกลายเป็นสีคล้ำและเริ่มคัน ผิวหนังลอกเป็นขุย ควรปรึกษาแพทย์ด้านผิวหนัง หากปล่อยให้ผิวหนังมีการอักเสบเรื้อรังอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อและมะเร็งผิวหนังในระยะยาว ควรเลี่ยงเล่นน้ำในช่วงเวลา ก่อน 10.00 น. หรือหลัง 15.00 น. เป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณรังสี UV ที่เข้มข้น ทาครีมกันแดดที่มี SPF 15-30 ทุก 2 ชั่วโมง</p>
<p>มติชน</p>	<p><b>ยื่นคลอดอันตราย</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.ชญวลี ศรีสุโข สุนิตรีแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.พิจิตร และโฆษกแพทยสภา กล่าวถึงกรณีมีคลิปยื่นคลอดแพร่กระจายในสังคมออนไลน์ ว่า การยื่นคลอดเสี่ยงเสียชีวิตทั้งแม่และลูก เตือนหญิงตั้งครรภ์เพื่อความปลอดภัยควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ</p>
<p>สยามรัฐ คอลัมน์ รู้ทันโรค</p>	<p><b>ป้องกันลูกพิการแต่กำเนิด</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรพล โดฬพิณานนท์ อธิบดีกรมการแพทย์ ระบุความพิการแต่กำเนิดพบร้อยละ 3 ของทารกเกิดมีชีพ แนวทางรักษาประกอบด้วย 1.รักษาทางการแพทย์ 2.ผ่าตัด 3.ฟื้นฟูสมรรถภาพและดูแลรักษาแบบประคับประคอง</p> <p>ด้าน นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เผยว่า แนวทางป้องกันความพิการแต่กำเนิดทำได้โดย 1.วางแผนครอบครัวที่ดี 2.เสริมสารอาหารที่เหมาะสมในหญิงวัยเจริญพันธุ์และมารดาที่ตั้งครรภ์ 3.เลี่ยงใช้สารเสพติด เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ 4.ดูแลสุขภาพของมารดาที่มีโรคเรื้อรัง 5.ตรวจคัดกรองทารกแรกเกิด เพื่อค้นหาเด็กที่ผิดปกติแต่กำเนิดและรักษาก่อนจะพิการตามมา</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>เตือนอาหารทะเลหน้าร้อน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า อาหารทะเลเน่าเสียได้ง่าย ผู้ประกอบการหลายราย จึงใช้วิธีแช่สารฟอร์มาลินเพื่อยืดอายุอาหาร หากกินอาหารที่ปนเปื้อนฟอร์มาลินปริมาณมากจะเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหาร ปวดศีรษะรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก ปาก-คอแห้งคลื่นไส้อาเจียน ถ่ายท้อง ปวดท้องรุนแรง เกิดแผลในกระเพาะอาหาร ปัสสาวะไม่ออกหมดสติ ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจเสียชีวิตเพราะระบบหมุนเวียนเลือดล้มเหลว แนะนำให้เลือกซื้ออาหารทะเลที่สด สะอาด และน้ำแข็งที่แช่อาหารสดห้ามนำมาบริโภค ทำความสะอาดภาชนะด้วยน้ำ</p>

	ผสมน้ำคลอรีนเข้มข้น 100 ppm. เพื่อฆ่าเชื้อโรคอย่างน้อย 2 นาที เมื่อซื้ออาหารทะเลมาแล้ว หากไม่กินทันทีควรเก็บใส่ตู้เย็น ก่อนปรุงต้องล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆ ครั้ง
สยามรัฐ	<b>เด็กจมน้ำ</b> - เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เดือนเม.ย. พบว่ามีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงสุดเฉลี่ยตลอดทั้งเดือน 126 คน โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์พบเด็กจมน้ำสูงสุด แนะนำประชาชนในการเล่นน้ำให้ปลอดภัย 1.มีอุปกรณ์ลอยน้ำได้ติดตัวไปด้วย 2.กำหนดให้มีพื้นที่เล่นน้ำที่ปลอดภัย 3.ควรแนะนำไม่ให้เด็กยืนใกล้ขอบบ่อหรือสระ 4.ไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำตามลำพัง 5.ชุมชนจัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือคนตกน้ำจมน้ำ
กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร	<b>ใช้หูดับ</b> - เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์อาจมีการจัดเลี้ยงหรือทำอาหารทาน จึงควรระวังเรื่องการบริโภคสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะเนื้อหมูที่แช่และกินเองในหมู่บ้าน และนำมากินดิบ เช่น ลาบ หลู้ หมูดิบ หมูกระทะปิ้งย่างไม่สุก จิ้มจุ่มที่ไม่สุก จะเสี่ยงติดเชื้อโรคใช้หูดับ หรือโรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ซูอิส อาจทำให้หูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ จึงควรหลีกเลี่ยงกินเนื้อหมูดิบช่วงสงกรานต์ โดยที่ผ่านมามีพบระบาดช่วงเดือนเม.ย. จากข้อมูลของสำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 3 เม.ย.2560 มีรายงานผู้ป่วยโรคใช้หูดับแล้ว 60 ราย เสียชีวิต 3 ราย
มติชน	<b>โรคลีเจียนเนร์</b> - เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต เผยผลการเฝ้าระวังเชื้อลีเจียนเนลลา (Legionella spp.) ในแหล่งน้ำที่ใช้ในโรงแรมจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ในปี 2559 จุดที่พบบ่อย ได้แก่ น้ำจากฝักบัว น้ำจากสเปา และน้ำจากก๊อกน้ำ แม้ปริมาณเชื้อที่พบยังไม่สูงพอที่จะก่อโรคในคน แต่ผู้ประกอบการควรหมั่นดูแล บำรุงรักษาและทำความสะอาดแหล่งที่มีโอกาสพบเชื้อตามระยะที่เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
กรมประชาสัมพันธ์	- เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงอาการว่า หากเชื้อเข้าสู่ปอดจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ทำให้ปอดอักเสบ มีไข้สูง ไอ หาวสั้น ปวดศีรษะ และอาจเสียชีวิตได้ อย่างไรก็ตาม สามารถรักษาหายได้โดยรีบพบแพทย์
แนวหน้า	<b>โฆษณา สารอาหารสมอง MFGM ในนมแม่</b> - เสนอบทความ แสดงข้อมูลของสารอาหารบำรุงสมองในนมแม่ ได้แก่ MFGM ซึ่งเป็นเยื่อหุ้มอนุภาคไขมัน อุดมไปด้วยโปรตีนและไขมันกว่า 150 ชนิด เมื่อ MFGM ทำงาน ร่วมกับ DHA จะช่วยเสริมการเชื่อมต่อเซลล์สมองเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า โดยมีนักวิชาการจากสถาบันด้านสุขภาพที่นำเชื้อถั่วของออสเตรเลียออกมาเปิดเผยข้อมูลนี้ว่า ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกได้ยอมรับและตื่นตัวกับการเติม MFGM ในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับทารกและเด็ก รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี กล่าวว่า เทคโนโลยีในปัจจุบันเอื้อให้สามารถสกัด MFGM เติมในผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กได้ รศ.ดร.นพ.ดิฐกานต์ บริบูรณ์หิรัญสาร ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ความเห็นว่า นมผสมที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์อย่าง MFGM เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของมารดาที่จะช่วยให้ทารกได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเหมาะสมและอาจช่วยสร้างเสริมในเรื่องพัฒนาการตามวัยของเด็กได้ ด้าน นพ.พงษ์ศักดิ์ น้อยพยัคฆ์ กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม รong อธิการบดี ม.นวมินทราชินราช กล่าวว่า MFGM มีความสำคัญต่อการพัฒนาสมองของลูก งานวิจัยทางการแพทย์ยืนยันว่า เด็กที่ได้รับนมที่เสริม MFGM และ DHA จะมีการพัฒนาความฉลาดได้อย่างเต็มระบบ นอกเหนือจากด้านสติปัญญา คือ ความฉลาดทางอารมณ์ มีอารมณ์ดี ไม่หวั่งกังวลกับการเข้าสังคม
ไทยรัฐ	<b>วัคซีนป้องกันโรคมาลาเรีย</b> - เสนอข่าว นักวิจัยมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียประกาศค้นพบโมเลกุล LFA-1 ซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่บน T-Cells หรือเซลล์ภูมิคุ้มกัน สามารถฆ่าจุลินทรีย์ที่ติดเชื่อในตัวของมนุษย์ ซึ่งกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคมาลาเรีย แต่ยังคงต้องทดลองทางคลินิกอย่างต่อเนื่อง

